

## BPPเข้าขายไฟ96.5MW ลุยญี่ปุ่นมุ่งพลังงานครบ

**ทันหุ้น** - BPP เดินหน้า COD โรงไฟฟ้า  
ทั้งไทย-ต่างประเทศเต็มสูบ กว่า 96.5 MW  
ต้นขนาดกำลังผลิตแต่ละ 2165 MW หนุนผล  
งานปี 2561 โดดเด่น → → **อ่านหน้า 8**



### ➔ BPP (ต่อจากหน้า 1)

พุ่งเป้าโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในญี่ปุ่นเพิ่ม  
หวังยกระดับการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานครบ  
วงจร โบรกมองถึงเวลาเก็บ เคาะเป้า 32.00 บาท

แหล่งข่าววงในอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  
แผนการดำเนินงานในปี 2561 ของ บริษัท บ้านปู  
เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ขณะนี้อยู่  
ระหว่างการนำเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริหารบริษัท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายใน  
ช่วงเดือนมกราคม 2560 นี้ และจะมีการจัดแถลง  
แผนการดำเนินงานอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือน  
มกราคมไม่เกินต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ มองภาพรวมธุรกิจปี 2561 ยังคงมีทิศทาง  
เติบโตที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคาดการณ์ว่ารายได้  
จะมีแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560  
ซึ่งสอดคล้องตามกำลังการผลิตไฟฟ้า ทั้งในประเทศ  
จีนและญี่ปุ่นที่เตรียมทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  
(COD) เพิ่มเติม ส่งผลให้มีขนาดกำลังการผลิตรวม  
เพิ่มอีกกว่า 96.5 เมกะวัตต์ (MW) ในปี 2561

### ● เร่งเครื่อง COD

โดยแบ่งเป็นสัดส่วนจากโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น จำนวน  
3 โครงการ ขนาดกำลังผลิตรวม 44.5 MW และโครง  
การส่วนหนาน เฟส 2 ในจีนที่จะ COD ขนาดกำลัง  
ผลิตรวม 52 MW เป็นต้น ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัท  
จะมีโรงไฟฟ้าที่สามารถ COD แล้วจำนวน 2164.5  
MW จากปัจจุบันที่ประมาณ 2068 MW

โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด  
27 โครงการ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 14  
โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 13 โครงการ  
ทั้งในประเทศไทย ลาว จีนและญี่ปุ่น เป็นต้น ขณะ  
ที่ขนาดกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรง  
ไฟฟ้าที่ COD แล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2560 รวม  
อยู่ที่ 2068 MW เทียบเท่า ซึ่งแบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้า  
พลังงานซื้อเพลิงทั่วไป 1903 MW เทียบเท่า และ  
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 165 MW

และจากการลงทุนในญี่ปุ่นทำให้คาดว่าจะมีโอกาส  
ที่จะเห็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพใน  
ประเทศท้องถิ่น ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความสนใจจาก  
ผู้ประกอบการท้องถิ่นจำนวนมากเข้ามาเจรจาอย่างต่อเนื่อง  
ทำให้เชื่อมั่นว่าความเป็นไปได้ในการลงทุนมี  
สูง แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนการศึกษา  
และจะเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป นอกจากนี้อยู่  
ระหว่างการศึกษาการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  
รูปแบบอื่นเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอความชัดเจนจากทางการ  
ไฟฟ้าญี่ปุ่นเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นเสนอโครงการ  
อย่างชัดเจนจึงจะได้ข้อสรุปการลงทุน

### ● ลุยพลังงานทดแทน

ขณะเดียวกันบริษัทวางแผนการพัฒนาโครงการ  
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ ในประเทศ  
ญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อยกระดับการเป็นผู้  
ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องโรง

ไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน  
หมุนเวียนให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ  
24 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2573

พร้อมกันนี้ยังมองการต่อยอดธุรกิจพลังงาน  
ทดแทนในญี่ปุ่นในลักษณะการขายไฟฟ้าให้กับ  
ประชาชนโดยตรง (Energy Trading) หรือการเป็นผู้  
ขายปลีก (Midsteam) จากปัจจุบันที่ผลิตไฟฟ้าและ  
ขายไฟผ่านการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เพื่อยก  
ระดับการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานทดแทนอย่าง  
ครบวงจร และยังมีแผนการลงทุนทางธุรกิจ  
เกี่ยวเนื่องพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในประเทศอื่นๆ  
เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตได้  
อย่างต่อเนื่องในอนาคต

### ● เป้าหมาย 32.00 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คาดว่า  
บริษัทจะมีกำไรสุทธิปี 2561 ที่ 5.9 พันล้านบาท เพิ่ม  
ขึ้น 13.8% เทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน เป็นผลมา  
จากการรับรู้รายได้เต็มปีครั้งแรกจากโครงการใหม่ที่  
ทยอยเริ่มผลิตไฟฟ้าในปี 2560 ได้แก่ 1. โครงการ  
ขยายกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า Zouping ในประเทศ  
จีน และ 2. โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่น

ขณะที่ในปี 2561 มีโครงการใหม่ที่ทยอยเริ่ม  
ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ 1. โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้า  
โรงไฟฟ้า Luannan และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  
ในญี่ปุ่น แม้โรงไฟฟ้า SLG (Shanxi Lu Guang)  
จะเลื่อนแผนการผลิตไฟฟ้าออกไปจากเดิมช่วงครึ่ง  
หลังปี 2561 (สมมติฐานของฝ่ายวิจัยเริ่มรับรู้รายได้  
เต็มไตรมาสครั้งแรกในไตรมาส 4/61) ไปเป็นปลาย  
ปี 2562 เนื่องจากยังรอยืนยันจากรัฐบาลจีนอีกครั้ง  
ยังคงแนะนำ "ซื้อ" ด้วยมูลค่าเหมาะสมปี 2561 ที่  
ระดับ 32.00 บาท